

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอแนะไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ว่า ควรกำหนดให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช มีบทบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยควรบัญญัติไว้ ดังนี้ “ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่เคยได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เคยมีมาหรือตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ ” ทั้งนี้ คำว่า “สิทธิมนุษยชน” ขอให้ปรากฏอยู่ในส่วนของคำปรารภด้วย

2. เรื่อง สรุปผลการหารือระหว่างประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการหารือระหว่างประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความคืบหน้าและท่าทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสถานการณ์ในประเทศไทย

3. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ แล้วมี
 มติให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการยืนยันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
 มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร และค้างการพิจารณาในระเบียบวาระ
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยยืนยันไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการ จะได้นำเรียนเสนอในชั้นการพิจารณาของ
 ฝ่ายนิติบัญญัติขั้นกรรมาธิการต่อไป

4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
 มนุษยชนแห่งชาติว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมาว่า หากมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ขอให้
 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการ
 เดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ไปยัง
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทันที

5. เรื่อง รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. 2014 จัดทำโดยกระทรวงการ ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 แห่งชาติ ด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิ
 มนุษยชนแห่งชาติ ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการนำรายงานสถานการณ์การค้า
 มนุษย์ ประจำปี ค.ศ. 2014 จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา มาพิจารณาแยกแยะประเด็น
 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาและมอบหมายคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการต่อไป